

เกณฑ์มาตรฐานชมรมผู้สูงอายุด้านการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก กรมอนามัย (Version 2 โดย นนทลี/มัทนา 30 มค.52)

องค์ประกอบ	เงื่อนไข		
	★	★★	★★★
<p>1. โครงสร้างของชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>- องค์ประกอบของชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>- เครือข่ายที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ และอื่นๆ เช่น อาหาร สิ่งของ หรือร่วมทำกิจกรรมกับชมรมผู้สูงอายุ</p>	<p>มีกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และมีการมอบหมายงานเฉพาะกิจ เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในแต่ละครั้ง</p> <p>เครือข่ายจากหน่วยงานสาธารณสุขให้การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ</p>	<p>มีกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และมีการจัดตั้งคณะกรรมการชั่วคราว / อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากของชมรม</p> <p>เครือข่ายจากหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ เช่น การสนับสนุนอาหารกลางวัน (ทำนัด) สนับสนุนงบฯ กองทุนท้องถิ่น</p>	<p>มีกรรมการชมรมผู้สูงอายุ และมีคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชมรมอย่างเป็นทางการ</p> <p>เครือข่ายจากหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล อบต. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และอื่นๆ เช่น ศูนย์เด็ก โรงเรียนให้การสนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ เช่น การสนับสนุนให้ร่วมจัดกิจกรรมกับโรงเรียน (ถ้าปลายมาศ)</p>

องค์ประกอบ	เงื่อนไข		
	★	★★	★★★
<p>2. ด้านการบริหารจัดการในชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>- ความร่วมมือในการทำกิจกรรมระหว่างบุคลากรสาธารณสุข และผู้สูงอายุ</p> <p>- การพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>- ระบบข้อมูลของชมรมผู้สูงอายุ</p>	<p>มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยบุคลากรสาธารณสุขขอความร่วมมือไปจัดกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>มีการชี้แจงการทำกิจกรรมให้สมาชิกได้รับทราบ</p> <p>มีข้อมูลโครงการ หรือกิจกรรม หรือรูปภาพ นำเสนอได้ แต่กระบวนการเก็บยังไม่เป็นระบบ</p>	<p>มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยชมรมผู้สูงอายุร่วมกับบุคลากรสาธารณสุข เมื่อบุคลากรสาธารณสุขได้ไปติดต่อเพื่อเสนอแนะแนวทางปฏิบัติงาน</p> <p>มีการเขียนแผนงาน/โครงการ</p> <p>มีการนำเสนอกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ</p> <p>มีข้อมูลของโครงการ หรือกิจกรรม หรือรูปภาพ ที่จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ</p>	<p>มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยชมรมผู้สูงอายุคิดกิจกรรมทำกันเอง เช่น การตรวจฟันผู้สูงอายุ การย้อมสีฟันเพื่อดูความสะอาดช่องปาก หรือ ทางชมรมผู้สูงอายุได้ติดต่อขอความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขเอง</p> <p>สามารถระดมปัญหาได้ หางบประมาณสนับสนุนได้เอง (ไม่ว่าจะเป็น อบต. สนับสนุนงบฯ หรือ ชุมชน / ประชาชนสนับสนุน) และมีการขยายเครือข่าย มีการประสานการกับเครือข่ายเช่น มีการขอจัดช่องทางพิเศษที่โรงพยาบาล เพื่อการรับบริการทางทันตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ หรือ การตั้งกองทุนแปรงสีฟันยาสีฟัน</p> <p>การจัดตั้งเครือข่ายชมรมพี่ชมรมน้อง</p> <p>มีข้อมูลของโครงการ หรือกิจกรรม หรือรูปภาพ นำเสนอได้อย่างเป็นระบบ และนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ทำแผนงาน โครงการ มีรายงานส่งให้เจ้าหน้าที่ หรือการนำมาใช้ประกอบการประเมินกระบวนการ การประเมินผลงาน การนำเสนอผลงาน</p>

องค์ประกอบ	เงื่อนไข		
	★	★★	★★★
<p>- การประเมินผล</p> <p>- กิจกรรมที่ทำ มีความครอบคลุมกับสมาชิก</p>	<p>มีการบันทึกข้อมูล และ/หรือ รูปภาพเกี่ยวกับกิจกรรม เช่น สถานที่จัดกิจกรรม ลักษณะกิจกรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>กิจกรรมที่ทำ มีความครอบคลุม สมาชิกชมรมฯ ที่มาร่วมกิจกรรม</p>	<p>มีการบันทึกข้อมูล และ/หรือ รูปภาพเกี่ยวกับผลของกิจกรรมหลากหลาย เช่น ความรู้ ทักษะคติเรื่องสุขภาพช่องปาก การเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค หรืออื่นๆ เช่น เปลี่ยนจากการกินขนมหวานเป็นผลไม้</p> <p>กิจกรรมที่ทำ มีความครอบคลุมครอบคลุม สมาชิกชมรมฯ ที่มาร่วมกิจกรรม และไม่ได้มาร่วมกิจกรรม</p>	<p>มีการติดตามผลระยะยาว มีการนำผลการประเมินครั้งก่อนๆ มาใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป</p> <p>กิจกรรมที่ทำ มีความครอบคลุมครอบคลุม สมาชิกชมรมฯ ที่มาร่วมกิจกรรม และไม่ได้มาร่วมกิจกรรม และประชาชนกลุ่มอื่นๆ ด้วย</p>
<p>3. ด้านประเภท หรือชนิดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชมรมผู้สูงอายุ</p> <p>- การให้ความรู้ด้านทันตสุขภาพ</p> <p>- การตรวจสุขภาพช่องปาก</p>	<p>มีการให้ความรู้ทันตสุขภาพแก่สมาชิกชมรมฯ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ/หรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่</p> <p>มีการตรวจสุขภาพช่องปากโดยเจ้าหน้าที่</p>	<p>มีการให้ความรู้ทันตสุขภาพแก่สมาชิกชมรมฯ และ/หรือ กลุ่มอื่นๆ (นอกชมรมฯ) โดยผู้สูงอายุเอง เช่น จัดบอร์ด จัดมุมความรู้</p> <p>ตรวจสุขภาพช่องปาก โดยผู้สูงอายุเอง</p>	<p>มีการให้ความรู้ทันตสุขภาพในชมรมผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โดยผู้สูงอายุ รวมทั้งในวงกว้าง เช่น ผ่านวิทยุชุมชน และ/หรือ ใน settings เช่น ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน วัด ส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>มีการตรวจ และบันทึกสุขภาพช่องปากโดยผู้สูงอายุ และส่งต่อให้กับทันตบุคลากร เพื่อการดูแลที่เหมาะสม</p>

องค์ประกอบ	เงื่อนไข		
	★	★★	★★★
<p>- การทำความสะอาดช่องปาก</p> <p>- การสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก</p>	<p>มีกิจกรรมรณรงค์ให้แปรงฟันปีละ 1 ครั้ง</p> <p>มีกิจกรรมสร้างกระแสในชมรมฯ เช่น การประกวด (ประกวดฟันดีแปรงฟัน) ใต้วาที เรียงความ แต่งเพลง</p>	<p>มีกิจกรรมแปรงฟันและทำความสะอาดช่องปากร่วมกับกิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ เช่น การแปรงฟันหลังออกกำลังกาย</p> <p>มีอัตลักษณ์ของการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เช่น ถุงใส่แปรงสีฟันยาสีฟัน ไม้คันทา</p>	<p>มีกิจกรรมแปรงฟันทำความสะอาดช่องปาก</p> <p>มีข้อตกลงร่วมกันหรือนโยบายอย่างเป็นทางการ เพื่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน</p>
<p>4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ หรือ พัฒนาการ การเรียนรู้ของ สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ</p>	<p>สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการเรียนรู้กันเองในชมรมฯ</p>	<p>สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง และ/หรือ การจัดทำประชาคม</p>	<p>สมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นศูนย์การเรียนรู้ หรือเป็นแหล่งศึกษาดูงานให้กับที่อื่นๆ</p>